

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม มจพ. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
มาตรการ 1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561		ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 190 คน จากบุคลากร ที่กำหนดไว้ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.08	หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
2	โครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รายละเอียดตัวชี้วัด 1. จำนวนโครงการที่จัด 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	2 85	ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 334 คน จากบุคลากร ที่กำหนดไว้ 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.42	กองบริหารและจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
3	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รายละเอียดตัวชี้วัด 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	3.51	คณะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและจัดแสดงผลงาน ชั้น 1 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้นักศึกษารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคณะและมหาวิทยาลัย แนวทางในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับงานวิชาการ และเข้าใจระบบการเรียนการสอนของคณะ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมในการเป็นนักศึกษาที่ดีต่อสังคม และมีส่วนร่วมทำงานกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาของคณะ ซึ่งการจัดโครงการในปีนี้มี การปรับเปลี่ยนลักษณะของกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.40	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 <u>รายละเอียดตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80 3.51	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง รัตติรัศมีจันทร์ ชั้น 4 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชา 010813901 จริยธรรมในการทำงาน (Ethics for Profession) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้มีจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวปฏิบัติ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน จากจำนวนเป้าหมาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม <u>รายละเอียดตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	60	คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยมีการแบ่งกิจกรรมเป็นสองด้าน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
มาตรการ 2. ปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา				
1	อบรมให้ความรู้การปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต : วิทยาการตัวคุณ <u>รายละเอียดตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนกิจกรรมที่จัด	2	กำหนดการการจ้ดอบรมให้ความรู้การปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต : วิทยาการตัวคุณ เดิม กำหนดจัดให้แก่บุคลากรเข้าใหม่ บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีในการสัมมนาสำนักงาน อธิการบดี และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ต้อง เลื่อนและยกเลิกการอบรม จึงไม่สามารถจัดอบรมได้ตามกำหนดการ อย่างไรก็ตาม วิทยาการตัวคุณของมหาวิทยาลัยได้ให้ความอนุเคราะห์จัดอบรมให้ความรู้ด้านทุจริตศึกษา ระดับประถมศึกษา ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 -6 โรงเรียนภารตวิทยาลัย จำนวน 200 คน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน ภารตวิทยาลัย ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์มาด้วย	ทีมวิทยากรตัวคุณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2	โครงการ EAT อาสา <u>รายละเอียดตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	90 3.51	จัดโครงการระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุ่มเป้าหมาย และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.76 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
3	โครงการ EAT ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายพ่อ ของแผ่นดิน <u>รายละเอียดตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80 3.51	จัดโครงการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลปากน้ำกระแสด อำเภอกลาง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 98.66 จากกลุ่มเป้าหมาย และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 4.73 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด	
4	โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม <u>รายละเอียดตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนกิจกรรมที่จัด 2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	2 3.75	มีการจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. โครงการมอบถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ถวายเทียนพรรษาและทำความสะอาดวัด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ และวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.82 2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม “กิจกรรมสันตนาการตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย จัดโดยสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.80 3. โครงการบรรยายส่งเสริมความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง ศิลปะแห่งความสุข เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.474 4. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เรื่อง “เรื่องดี ๆ ที่อยากเล่า...ป็นสุข” ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.64	บัณฑิตวิทยาลัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5	<p>โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ</p> <p>รายละเอียดตัวชี้วัด</p> <p>ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	3.51	<p>คณะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและจัดแสดงผลงาน ชั้น 1 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้นักศึกษารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคณะและมหาวิทยาลัย แนวทางในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับงานวิชาการ และเข้าใจระบบการเรียนการสอนของคณะ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมในการเป็นนักศึกษาที่ดีต่อสังคม และมีส่วนร่วมทำงานกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาของคณะ ซึ่งการจัดโครงการในปีนี้มี การปรับเปลี่ยนลักษณะของกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)</p> <p>นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.40</p>	<p>คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ</p>
6	<p>โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างทีมเครือข่ายสู่ความสำเร็จในการทำงาน</p> <p>รายละเอียดตัวชี้วัด</p> <p>1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	80 3.51	<p>คณะจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างทีมเครือข่ายสู่ความสำเร็จในการทำงาน” ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 ให้แก่บุคลากรของคณะ จำนวน 50 คน ณ Arcadia Auditorium ชั้น 3 อาคาร 41 และ จำนวน 22 คน ณ ศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและจัดแสดงผลงาน ชั้น 1 อาคาร 41 รวมทั้งหมด 72 คน และสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากรของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีเทคนิควิธีการ และศักยภาพในการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพัฒนาทักษะทางด้านความคิดในการทำงานอันเป็นการเพิ่มผลผลิตขององค์กร รวมทั้งสัมมนาในห้องสัมมนาของคณะ จำนวน 2 ห้อง และสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)</p> <p>1. บุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 71 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 98.61</p> <p>2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.59</p>	<p>คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7	<p>การถ่ายทอดความรู้และปลูกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ผ่านโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ</p> <p>รายละเอียดตัวชี้วัด</p> <ol style="list-style-type: none"> ร้อยละจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 	80 3.51	<p>คณะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและจัดแสดงผลงาน ชั้น 1 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคณะและมหาวิทยาลัย แนวทางในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับงานวิชาการ และเข้าใจระบบการเรียนการสอนของคณะ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมในการเป็นนักศึกษาที่ดีต่อสังคม และมีส่วนร่วมทำงานกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาของคณะ ซึ่งการจัดโครงการในปีนี้มี การปรับเปลี่ยนลักษณะของกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)</p> <ol style="list-style-type: none"> นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 105 คน จากจำนวนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่ตั้งไว้ จำนวน 430 คน คิดเป็นร้อยละ 24.42 เนื่องจากการจัดโครงการในปีนี้มี การปรับเปลี่ยนลักษณะของกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้นักศึกษาเข้าร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
8	<p>โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการถ่ายทอดความรู้และปลูกจิตสำนึก ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>รายละเอียดตัวชี้วัด</p> <ol style="list-style-type: none"> ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 	80 3.51	<p>คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์และส่วนงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พญ. พรรณงาม ไทสวริยะ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมวิจัย มจธ. และคุณณมล วรปริดา จากศูนย์จริยธรรมงานวิจัย มจธ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 สำนักวิจัยฯ มจธ. โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.08 (ค่าเป้าหมาย 65 คน) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.42 เต็ม 5 คะแนน</p>	คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
9	<p>โครงการส่งเสริมให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ</p> <p>รายละเอียดตัวชี้วัด</p> <p>1. จำนวนโครงการของนักศึกษา</p>	2	<p>1) รายวิชาค่ายพักแรมนันทนาการ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนร่วมปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและทาสีรั้วระแนงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>2) รายวิชาการพูดเพื่อประสิทธิผล ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อต่อยอดงานบริการวิชาการสู่สังคม โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนได้นำสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษามาแสดงให้นักเรียนและผู้ปกครอง ในงาน open house โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ภายใต้ชื่อจิตอาสาพัฒนาสู่สังคมโลก จัดขึ้นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563</p>	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
<p>มาตรการ 3. พัฒนาหลักสูตรหรือบทเรียน การเรียนการสอน และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต</p>				
1	<p>การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป วิชา 080303608</p> <p>ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>รายละเอียดตัวชี้วัด</p> <p>1. จำนวนหลักสูตรต้านทุจริตที่มีการจัดการเรียนการสอน</p>	1	<p>รายวิชาความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ในภาคการศึกษา 2/2562 (เดือนพฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อต่อยอดงานบริการวิชาการสู่สังคม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกการคิด วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นผู้รู้เท่าทัน และมีเหตุผลในการตัดสินใจ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองของสังคม มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเริ่มจากสังคม ในมหาวิทยาลัยและรอบ ๆ มหาวิทยาลัย โดยผู้เรียนมีการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลปัญหาต่าง ๆ มีการสัมภาษณ์นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในสังคม อาทิ การแบ่งปันที่นั่งร้านอาหาร การลดการใช้ลิฟต์ การใช้มอเตอร์ไซค์ในมหาวิทยาลัยและชุมชนหลังมหาวิทยาลัย เป็นต้น</p>	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
มาตรการ 4. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต				
1	การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ชุด ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคน ไทยไม่โกง ที่ มจพ.กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขต ปราจีนบุรี และมจพ.วิทยาเขตระยอง <u>รายละเอียดตัวชี้วัด</u> จำนวนวิทยาเขตที่เผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์	3	มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ชุด ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทย ไม่โกง ที่ มจพ.กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ.วิทยาเขตระยอง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน (พฤษภาคม 2563)	ทีมวิทยากรตัวคุณ กองกลาง กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี และกองงานวิทยาเขต ระยอง สำนักงาน อธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
มาตรการ 1. ผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาคม มจพ.				
1.	การประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และคณะ โดยการประกาศเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย/แจ้งเวียนบุคลากร เพื่อให้รับทราบกันโดยทั่วกัน รายละเอียดตัวชี้วัด มีการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงานลงในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย /ส่วนงาน/การแจ้งเวียนทั่วไป	1	1. มีการเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส และนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มุ่งเน้นสู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์และความโปร่งใส ไว้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้รับทราบกันโดยทั่วกัน 2. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้มีการกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง ฯ และได้แสดงเจตจำนงการสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับรู้รับทราบ	กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
2	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต รายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงระดับค่าคะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	90 3.51	มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ลาป่วยและติดราชการ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ผู้เข้าร่วมโครงการ 55 คน ตอบแบบประเมินผล จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 จากผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
มาตรการ 2. การยกย่องและประกาศคุณงามความดีของบุคลากร				
1	<p>โครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563 ตัวชี้วัด</p> <p>1. ร้อยละของจำนวนส่วนงานที่เสนอชื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน</p> <p>2. ร้อยละของจำนวนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานที่เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร</p> <p>3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร</p>	<p>70</p> <p>80</p> <p>3.51</p>	<p>มีการดำเนินการจัดโครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีส่วนงานเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 24 ส่วนงาน จาก 25 ส่วนงานที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ คิดเป็นร้อยละ 96 โดยมีการดำเนินการจัดพิธีมอบโล่และเกียรติคุณจากอธิการบดี ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยผลการประเมินของจำนวนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานที่เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร คิดเป็นร้อยละ 95.24 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติคุณ เท่ากับ 4.72</p>	<p>ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ</p>
มาตรการ 3. ควบคุม กำกับ และส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร				
1	<p>การรายงานผลการกำกับดูแลจรรยาบรรณของคณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณระดับส่วนงานที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย รายละเอียดตัวชี้วัด</p> <p>1. จำนวนครั้งที่มีการรายงานผลมายังมหาวิทยาลัย</p>	<p>2</p>	<p>ส่วนงานมีการรายงานผลการกำกับดูแลจรรยาบรรณ ในรอบ 12 เดือน มายังกองกฎหมาย โดยกองกฎหมายสรุปข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบรายงานผลการกำกับดูแลจรรยาบรรณ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี และทุกส่วนงาน</p>
2	<p>การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รายละเอียดตัวชี้วัด</p> <p>1. ระดับค่าคะแนนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน/การปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการและสังคม</p>	<p>3.51</p>	<p>สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของส่วนงานตามหลักธรรมาภิบาล และประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสำนัก ในรอบปีงบประมาณ 2563 มีบุคลากรสำนักตอบแบบสอบถามจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 96.23 จากผลการประเมินพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของผู้บริหารสำนักในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65 โดยเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจในปีที่ผ่านมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.12</p>	<p>สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3	<p>กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจรรยาบรรณบุคลากร และกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรต่างๆของส่วนงาน</p> <p>รายละเอียดตัวชี้วัด</p> <p>1. จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p>	3	<p>1. สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการนำข้อมูลต่าง ๆ ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยและคณะ และสร้างช่องทางในการร้องเรียนทั้งในระบบเอกสารและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจรรยาบรรณบุคลากรลงในเว็บไซต์ของสำนัก บอร์ดประชาสัมพันธ์ และจัดส่งให้กับบุคลากรทาง e-mail พร้อมทั้งมีการจัดการบรรยายพิเศษเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในโครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีจริยธรรมดีเด่นและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยในรายไตรมาส จะนำรูปภาพบุคลากรที่ได้ผลพิจารณาอันดับที่ 1 ถึง 3 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และในรายปี จะนำผลการพิจารณาในภาพรวมมาจัดลำดับ 1 ใน 3 โดยมีเงินรางวัลให้รายละเอียด 1,500 บาท รวมแล้วไม่เกิน 5 คน</p> <p>2. สำนักหอสมุดกลาง มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรของสำนักหอสมุดกลางทั้งในมจพ.กรุงเทพฯ ฯ และวิทยาเขต จำนวน 60 คน ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1. กลุ่มไลน์ Library@Kmutnb และ 2 Facebook จรรยาบรรณบุคลากรห้องสมุด</p> <p>3. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลจรรยาบรรณบุคลากรในเอกสารการประชุมบุคลากรคณะและผู้บริหารให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดในการประชุมบุคลากรของคณะ ทั้งนี้ บุคลากรคณะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ มจพ.</p>	สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดการทุจริตเชิงนโยบาย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาตรการ 1. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
1	โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ “ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล		ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 190 คน จากบุคลากรที่กำหนดไว้ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.08	หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
2	โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร รายละเอียดตัวชี้วัด 1. จำนวนโครงการที่จัด 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	2 85	ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 334 คน จากบุคลากร ที่กำหนดไว้ 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.42	กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
3	กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รายละเอียดตัวชี้วัด 1. จำนวนช่องทางการเผยแพร่	2	สำนักหอสมุดกลาง มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรของสำนักหอสมุดกลางทั้งในมจร.กรุงเทพ ฯ และวิทยาเขต จำนวน 60 คน ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1. กลุ่มไลน์ Library@Kmutnb และ 2 Facebook จรรยาบรรณบุคลากรห้องสมุด	สำนักหอสมุดกลาง
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รายละเอียดตัวชี้วัด 1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ผลการทดสอบความรู้หลังการอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละที่กำหนด 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80 60 3.51	มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอุตตมะ ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย มจร. โดยมีบุคลากรเข้าร่วม 64 คน จากจำนวนทั้งหมด 68 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 ผลการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนการอบรม มีความรู้ร้อยละ 65.40 และหลังการอบรม บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85.60 และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 40.6	สำนักหอสมุดกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดการทุจริตเชิงนโยบาย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน รายละเอียดตัวชี้วัด 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	80 3.51	เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 จึงดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการ เป็นกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การประหยัดพลังงานและการณรงค์ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยได้ดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ “รวมพลัง ประหยัด ลดใช้พลังงาน” ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 บอร์ด และแจ้งเวียนให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเผยแพร่ 21 คน และจัดทำสติ๊กเกอร์ติดผนังติดที่สวิตซ์ไฟ และสวิตซ์เครื่องปรับอากาศทุกอาคาร	ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี
6	โครงการอบรม เรื่อง หลักธรรมาภิบาลกับงานบริการวิชาการ รายละเอียดตัวชี้วัด 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80 3.51	เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 จึงดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการ เป็นกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หัวข้อ หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ กับขั้นตอนหลักในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ โดยได้ดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หลักธรรมาภิบาล 10 ประการกับขั้นตอนหลักในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 บอร์ด และแจ้งเวียนให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเผยแพร่ 21 คน และจัดทำเป็นไฟล์ให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลที่ google drive หรือ QR Code และประชาสัมพันธ์ผ่านทางไลน์กลุ่มของหน่วยงาน	ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี
7	โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ รายละเอียดตัวชี้วัด 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80 3.51	ดำเนินการจัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 111 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี	คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
8	โครงการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริการวิชาการ การจัดการทางพัสดุและจรรยาบรรณของบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย <u>รายละเอียดตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	80	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดโครงการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการ การจัดการทางพัสดุและจรรยาบรรณของบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี เพื่อให้เกิดการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน จากจำนวนที่กำหนดไว้ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 97.56	คณะบริหารธุรกิจและ อุตสาหกรรมบริการ
มาตรการ 2. การกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี หรือนโยบาย หรือกลไกการตรวจสอบ หรือมาตรการที่ดีในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในแต่ละด้าน				
1	การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี หรือนโยบาย หรือกลไกการตรวจสอบ หรือมาตรการที่ดีในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในแต่ละด้าน <u>รายละเอียดตัวชี้วัด</u> จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี/นโยบาย/กลไกการตรวจสอบ /มาตรการที่ดีในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2	1. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 2. มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติ และสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ โดยมีการเผยแพร่ให้ทุกส่วนงานรับทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป	กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี และทุกส่วนงาน
2	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล <u>รายละเอียดตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนกิจกรรมที่จัด 2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	2 3.75	มีการจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. โครงการมอบถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ถวายเทียนพรรษาและทำความสะอาดวัด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร วัดพิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ และวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.82 2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม “กิจกรรมสันตนาการตามหลักธรรมาภิบาล ปิงปองประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย จัดโดยสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.80	บัณฑิตวิทยาลัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			3. โครงการบรรยายส่งเสริมความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง ศิลปะแห่งความสุข เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.474 4. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เรื่อง “เรื่องดี ๆ ที่อยากเล่า...ป็นสุข” ระหว่าง วันที่ 1 31 สิงหาคม 2563 โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.64	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
มาตรการ 1. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต				
1	การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน รายละเอียดตัวชี้วัด จำนวนครั้งที่มีการรายงาน ผลมายัง มหาวิทยาลัยต่อปีงบประมาณ	2	ส่วนงานมีการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของส่วนงาน ในรอบ 12 เดือน มายังกองกฎหมาย โดยกองกฎหมายสรุปข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เรียบร้อยแล้ว	กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี และทุกส่วนงาน
2	การรายงานผลการกำกับดูแลจรรยาบรรณ รายละเอียดตัวชี้วัด จำนวนครั้งที่มีการรายงานผลมายัง มหาวิทยาลัยต่อปีงบประมาณ	2	ส่วนงานมีการรายงานผลการกำกับดูแลจรรยาบรรณ ในรอบ 12 เดือน มายังกองกฎหมาย โดยกองกฎหมายสรุปข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบรายงานผลการกำกับดูแลจรรยาบรรณ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เรียบร้อยแล้ว	กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี และทุกส่วนงาน
3	การรายงานผลการดำเนินการกรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รายละเอียดตัวชี้วัด จำนวนครั้งที่มีการรายงานผลมายัง มหาวิทยาลัยต่อปีงบประมาณ	12	ส่วนงานมีการรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน โดยกฎหมายทำหน้าที่สรุปข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบ ทุกเดือน และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ	กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี และทุกส่วนงาน
5	กิจกรรมควบคุมภายในการใช้ครุภัณฑ์ ประเภทรถจักรยานยนต์ สำหรับใช้ติดต่อ ราชการภายในมหาวิทยาลัย การบันทึกการใช้รถจักรยานยนต์ รายละเอียดตัวชี้วัด (มีการบันทึกทุกเดือน)	12	มีการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถจักรยานยนต์ตั้งแต่การจัดซื้อครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน โดยการบันทึกการ ใช้งาน ประกอบด้วยข้อมูลวันที่ใช้งาน ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้ และช่องหมายเหตุ เพื่อเป็นการควบคุมภายใน เพื่อให้ใช้งานเกิดประโยชน์แก่ทางราชการจริง อีกทั้งยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้ออีกด้วย ข้อมูลดังกล่าวสามารถวางแผนการปฏิบัติงานในด้านงบประมาณการการจัดซื้อน้ำมัน การบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานและการเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของครุภัณฑ์นี้ มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ทุกเดือน ยกเว้นในช่วงเดือนที่มีการปิดทำการมหาวิทยาลัย	ศูนย์ที่พักเพื่อการ เรียนรู้และสนทนากา ร สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
มาตรการ 1. ปรับปรุงระบบการร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น				
1	สร้างช่องทางในการร้องเรียนทั้งในระบบเอกสารและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตัวชี้วัด จำนวนช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตของบุคลากร	2	มหาวิทยาลัยมีการสร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางการส่งเรื่องโดยตรงมาทางกองกฎหมายด้วยตนเอง หรือส่งเรื่องผ่านทางอีเมลของกองกฎหมายก็ได้ law@kmutnb.ac.th หรือผ่านทางช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านช่องทาง Facebook กองกฎหมาย	กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี และทุกส่วนงาน
2	การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ชุด ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง ที่ มจพ.กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ.วิทยาเขตระยอง รายละเอียดตัวชี้วัด จำนวนวิทยาเขตที่เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์	3	มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ชุด ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง ที่ มจพ.กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และมจพ.วิทยาเขตระยอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน (ตุลาคม 2563)	ทีมวิทยากรตัวคูณ กองกลาง กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี และกองงานวิทยาเขต ระยอง สำนักงาน อธิการบดี
3	กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รายละเอียดตัวชี้วัด ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ระบบอินทราเน็ตสำนัก เป็นประจำทุกเดือน (6 ครั้ง)	6	1. ติดประกาศสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม สพท. แจ้งข่าว 3. จัดทำเอกสารการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ฯ ผ่านระบบอินทราเน็ตสำนัก 4. ร่วมและจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีมีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรสำนัก ในกิจกรรมต่าง ๆ 4.1 บุคลากรสำนักร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ” ของ มจพ. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 4.2 จัดหาของขวัญและร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563	สำนักพัฒนาเทคนิค ศึกษา